

แนะนำที่เรียนการตลาดออนไลน์ คอร์ส Google Ads



ตอนนี้ทุกคนหันไปทางไหนก็เห็นแต่จะมีคนหันมาขายสินค้าออนไลน์กันทั้งสิ้น มีทั้งมือใหม่หัดขาย และผู้ประกอบการที่ขายบนออฟไลน์มาแล้วระยะหนึ่งก็ผันตัวขึ้นสู่ออนไลน์

การขายสินค้าบนออนไลน์ หรือ การสร้างตัวตนบนออนไลน์นั้นไม่ได้ยาก แต่ก็ไม่ง่าย เอ..ฟังแล้วชักจะยังงั้นเนอะ คือการขายของออนไลน์ ในยุคนี้ต้องแบ่งแบบผู้ประกอบการที่มีสินค้าในมือ

หรือผู้ที่มีสต็อกสินค้าของตัวเอง และผู้ที่ไม่มียอดขาย แต่หันมาขายบนออนไลน์แบบดรอปชิป นั้นเองละ ว่าแล้วเราคงสงสัยกันแล้วทำไมเขาขายได้กันมากมาย แต่ทำไมเราเปิดร้านแต่เราไม่ยอดขายเลยละ

กลยุทธ์ของคนแต่ละคนแตกต่างกันออกไป บางคนถึงขั้นไปเรียนรู้เทคนิคต่างๆ เรียนรู้การทำการตลาดออนไลน์กับกูรูต่างๆ ที่อยู่บนโลกออนไลน์ มีทั้งจริงจัง กับมือสมัครเล่น

แต่สิ่งที่เราจะบอกเพื่อนๆ ทุกคนก็คือ การเรียนรู้สิ่งใดก็แล้วแต่ เราควรลงมือทำด้วยตนเอง ก่อนอื่นเลยเราอยากจะทำบอกว่า เพื่อนๆ ต้องแยกสินค้าและบริการของตัวเองก่อน

ว่าเหมาะกับขายช่องทางใดกันแน่ สินค้าเพื่อนๆ ถ้าเป็นแนวแฟชั่น อาหารเสริม หรือธุรกิจที่เป็นเทรนด์ของปีนี้ เราก็จะแนะนำให้เพื่อนๆ ทำการตลาดบน เฟสบุ๊คไปเลยละ

แต่ถ้าสินค้าเราเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม เน้นออนไลน์ละว่า คงไม่มีถ้าแก่คนใดไปเช็คอินบนเฟสบุ๊ค ไปถ่ายภาพเซลฟี่ ลงเฟสส่วนตัว พร้อมแคปชั่นเก๋ๆ เน้นออนไลน์

ดังนั้นหากเพื่อนๆ เป็นธุรกิจกลุ่มนี้ละก็เราขอแนะนำเพื่อนๆ หาคอร์ส Google Ads เพื่อเรียนรู้การทำตลาด

อย่าไปเสียเงินจ้างถ้าเรายังไม่รู้การทำงานของแต่ละช่องทาง
การเรียนรู้พอเป็นภูมิให้ตนเองไม่ถูกหลอกน่าจะดีกว่า

เข้าเรื่องกันดีกว่า เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ เราเคยไปเรียนคอร์ส Google Ads กับโค้ชท่านหนึ่ง แต่เราไม่ได้นั่ง
ห้องเรียนนะคะ เราเรียนผ่าน E-book เราก็อ่านขั้นตอนต่างๆ ที่เขาเขียน
พร้อมกับเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วก็ปรับแต่ง ดูเครื่องมือแต่ละอย่างพร้อมๆ กัน เออ มันดีกว่าเรียนในห้องเรียน
อะ เพราะเราไม่รู้อะไรเราเปิดกลับไปดูได้ แต่เรียนในห้องเรียน
ตอนอยู่ในห้อง ทำได้ทุกอย่างที่วิทยากรสอน พอกลับบ้าน สงสัยลืมสมองไว้ที่คลาสเรียนอะ มันหายคร่า ลืมบ้าง ที่
สำคัญไม่ได้จดจำ เพราะมีวแต่ทำจดไม่ทันจ้า

ใครเป็นแบบเราบ้างหนอ เตี่ยรอบหน้าเราจะนำบางบทมาให้อ่านกันบ้าง เผื่อใครกำลังหาแนวทางการเรียนด้านนี้ อ้อ
เรามีเว็บพี่เค้านะคะ เราจะแปะลิงค์ไว้ให้ค่ะ

Google Search Ads Guidebook

ลองเข้าไปสมัครลองอ่านเล่นๆ ดูได้นะคะ